



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

9 เมษายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## ฝุ่นพิษ-หมอกควัน

### เชียงใหม่

ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ejan)

-สถานการณ์หมอกควันและ PM2.5 ใน จ.เชียงใหม่ มีค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน ติดอันดับเมืองที่มีฝุ่นควันพิษอันดับ 1 ของโลกอย่างต่อเนื่อง ทำให้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ออกประกาศให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการเอกชน Work from Home เมื่อวันที่ 7 เมษายน แต่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย จึงออกประกาศขยายเวลา Work from Home และหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านไปอีก 2 วันจนถึงวันอาทิตย์ที่ 9 เม.ย.66 เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ขณะที่โลกโซเชียลชาวเชียงใหม่ ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องประกาศเพิ่มเพราะเป็นวันหยุดราชการอยู่แล้ว ส่วนภาคเอกชนไม่มีการขานรับออกมา เนื่องจากเป็นประกาศที่ใช้ช่วงระยะเวลาสั้น

ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thaiPBS)

-เพจมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม โพสต์ข้อความระบุว่า วันจันทร์ที่ 10 เม.ย.นี้ เครือข่ายประชาชนภาคเหนือจึงจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เพื่อให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษด้านฝุ่นละออง, พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่จัดทำไว้เพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นที่เกิดขึ้นขณะนี้

ลื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน



-นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ นายวิทยา ครองทรัพย์ ผู้ประสานงานสภาลมหายใจภาคเหนือ ออกหนังสือเชิญชวนชาวเชียงใหม่ สนับสนุนการฟ้องศาลปกครองเชียงใหม่ ขอให้ลงชื่อเพื่อสนับสนุนองค์กรร่วมประกอบด้วย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กรีนพีซ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (En Law) สภาลมหายใจเชียงใหม่ และสภาลมหายใจภาคเหนือ ในการยื่นคำร้องฟ้องรัฐบาลละเลยปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ่มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทบทวนว่าความบกพร่องอยู่ที่กฎหมายหรือผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ และกรณีที่ไม่ดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตตามวาระแห่งชาติที่ระบุไว้ พร้อมออกมาร่วมถือป้ายรณรงค์แก้ปัญหาวันนี้ในเวลา 10.00 น. วันที่ 10 เม.ย. 2566 หน้าศาลปกครองเชียงใหม่

- เชียงราย นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นพ.สสจ.เชียงราย กล่าวว่า ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา จ.เชียงรายค่าฝุ่นค่อนข้างสูงขึ้นเนื่องจากมีไฟป่า 3 ที่คือ อ.พาน อ.แม่จัน และบริเวณดอยตุง ขณะนี้ค่าฝุ่นยังอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จากการเฝ้าระวังจำนวนผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่มารับบริการใน รพ. ข้อมูลวันที่ 7 เม.ย. พบ 178 ราย เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน 41 ราย ผู้ป่วยใน 6 ราย และผู้ป่วยนอก 131 รายส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคหอบหืด เป็นต้น มีอาการแสดงหรือกำเริบเร็วขึ้น โดยจะเป็นระยะเฉียบพลัน คือ อาการด้านดวงตา เช่น เยื่อตาอักเสบ คันตา แสบตา หรือผิวหนังอักเสบ แสบคันบริเวณผิวหนัง คัดจมูก ไอ จาม แต่แนวโน้มปริมาณคนไข้ไม่ได้เพิ่มสูงตามค่าฝุ่นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้แจ้งประชาชนให้ป้องกันตนเองส่วนหนึ่ง

ส่วนผลการจัดทำห้องปลอดฝุ่น (Clean Room) ในสถานพยาบาล จำนวน 444 แห่งมีผู้ใช้บริการ 7,215 ราย และหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 247 แห่ง โรงเรียน 444 แห่ง อปท. 529 แห่ง รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนใส่หน้ากากและทำ Clean Room ในบ้าน และให้แต่ละอำเภอแจ้งเตือน เมื่อค่าฝุ่นเกิน 91 มคก./ลบ.ม. หรือระดับสีแดงให้ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่มลพิษทางอากาศสูง ควรอยู่กับบ้าน หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ ขอความร่วมมือให้ทำงานแบบ Work From Home ได้

ส่วน สสจ.เชียงราย ได้ออกประกาศตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.66 กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในช่วงเวลาวิกฤตฝุ่นละออง PM 2.5 ดังนี้ 1.ให้สถานบริการและหน่วยงานทุกแห่ง พิจารณาปรับระบบการให้บริการและการปฏิบัติงาน โดยเลื่อนนัดผู้ป่วยตามความเหมาะสม เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมอาการได้ ใช้การจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ส่วนผู้ป่วยที่จะให้บริการในห้องปลอดฝุ่น ทั้งนี้วันที่ 8-9 เม.ย. จะมีพายุฤดูร้อน สถานการณ์อาจดีขึ้น ระหว่างนี้ผู้ว่าฯ ให้สถานบริการทั้งรัฐและเอกชนติดสปริงเกอร์และบ้านเรือนฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชื้น

-เลย หมอกควันปกคลุมทั้ง 14 อำเภอ หลังเกิดการลักลอบเผาป่า เผาไร่ โดยในเขต อ.เมือง จ.เลย ดัชนีคุณภาพทางอากาศ AQI สูง มีค่า 344 มคก./ลบ.ม. และยิ่งพบปริมาณฝุ่น PM2.5 สูงถึง 234 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ติดต่อกัน 4 วัน ล่าสุดนักท่องเที่ยวยกเลิกการจองที่พักใน อ.เชียงคาน โดยผู้ว่าฯ iley ได้เร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหยุดการเผาป่า พร้อมดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>-หนองบัวลำภู</b> คุณภาพอากาศบริเวณ ต.ลำ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 วัดได้ 110 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนในพื้นที่ส่วนมากยังคงออกมาทำกิจกรรมชีวิตประจำวันตามปกติ โดยในพื้นที่ที่ยังพบว่า เกษตรกรปลูกอ้อยบางส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีการเผาอ้อยก่อนตัด</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>- <b>หนองคาย</b> สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งตั้งอยู่ในสวนสาธารณะหนองถื่น เขตเทศบาลเมืองหนองคาย วัดค่าคุณภาพอากาศได้ 206 AQI ส่วนค่า PM 2.5 อยู่ที่ 96 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับที่สูงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ติดต่อกันตลอดสัปดาห์ สาเหตุจากไฟไหม้ป่าทั้งในพื้นที่ จ.หนองคาย และภูเขาสูงในประเทศลาว</p>	
<p> <b>กัญชา</b></p>	
<p><b>บุกจับร้านขายกัญชาในตลาด</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, เนชั่นออนไลน์, ch3)</p> <p>- นายวรพจน์ ภูจินดา ผอ.กลุ่มกฎหมาย กรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประสานความร่วมมือกับสภ.รัตนนิเบศร์ นำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าตรวจสอบร้านขายเครื่องตีมีกัญชา น้ำกระเทียม และช็อคคอกกัญชาหลายร้านค้าในตลาดนงอก อ.เมือง จ.นทพบุรี หลังได้รับการร้องเรียน และจับกุมผู้ค้า 3 ราย ที่ไม่มีใบอนุญาตให้ขายกัญชา ตรวจยึดกัญชา ซ่อกัญชาจำนวนมาก นำตัวเจ้าของส่งพนักงานสอบสวน สภ.รัตนนิเบศร์</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ประกันสุขภาพต่างด้าว</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, acnews)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ประธานคณะกรรมการ MIU (MOPH Intelligence Unit) สธ. เปิดเผยว่า มีการศึกษาวิจัยสถานการณ์การจัดระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ จ.ตาก พบประเด็นสำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ, ช่องว่างของการจัดระบบประกันสุขภาพของ สธ. กับก.แรงงาน, รูปแบบการจัดบริการตรวจสุขภาพยังเป็นลักษณะตั้งรับ และข้อจำกัดในการขยายความครอบคลุมของระบบประกันสุขภาพในพื้นที่ชายแดน โดยมีข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขประกาศฯ และมาตรการ การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1.เพิ่มกลุ่มแรงงานต่างด้าว มาตรา 64 ที่นำเข้ามาทำงานในพื้นที่ชายแดน ตามประกาศกระทรวงแรงงาน 2. ปรับปรุงรูปแบบการจัดบริการตรวจสุขภาพที่สถานประกอบการหรือชุมชน และระบบติดตามกำกับคุณภาพการตรวจสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ 3.เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้บริหารจัดการ ติดตามประเมินผลการจัดระบบประกันสุขภาพ เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกระทรวงแรงงาน หรือ ตม. นอกจากนี้ ในระยะสั้น 3 เดือน ควรหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ ก.แรงงาน กำหนดแนวทางกำกับดูแลชุดสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล</p>	
<p><b>คัดกรองวัณโรค</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายสรเพชร คลังศรี ผอ.ฝ่ายบริหารการขนส่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดกิจกรรมรณรงค์ "ยุติวัณโรค รวมกันเราทำได้" (Yes! Together We can End TB on World TB Day 2023) เนื่องในวันวัณโรคสากล ประจำปี 2566 และเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ โดยจัดบริการเอกซเรย์ปอดโดยรถเอกซเรย์ดิจิทัลเคลื่อนที่ให้กับกลุ่มคนขับแท็กซี่ รถตู้ รถโดยสารประจำทาง และประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากพบความผิดปกติจะนำเข้าสู่ระบบการรักษา ลดการแพร่ระบาดของวัณโรค ซึ่งวัณโรคสามารถรักษาให้หายได้</p>	
<p><b>รพ.สวรรค์ประชารักษ์เตรียมยกระดับเป็นศูนย์ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในปี 2569</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาไท</p> <p>-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมคณะผู้บริหาร สปสช. เขต 3 นครสวรรค์ และสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 เยี่ยมชมการจัดการคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ซึ่งทำได้มากกว่า 90% ของทารกที่คลอดใน รพ. ขณะที่ค่าเฉลี่ยทั้ง จ.นครสวรรค์ ทำได้ประมาณ 41% เนื่องจากทารกจำนวนหนึ่งคลอดที่โรงพยาบาลชุมชนทำให้ไม่ได้รับการตรวจคัดกรอง นอกจากนี้ ยังมีแผนเพิ่มศักยภาพเป็นศูนย์ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมในปี 2569 เพิ่มความสะดวกประชาชน เนื่องจากขณะนี้ไม่มีโรงพยาบาลที่สามารถผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมได้</p>	
<p><b>คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เทศบาลตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) จากกรมอนามัยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับเกียรติบัตรด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สงกรานต์ 2566</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นายสรราช ทรงศิริโล อธิบดีกรมทางหลวง เผยได้เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. โดยคาดการณ์ปริมาณจราจรเข้า-ออกกรุงเทพมหานคร บนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์ 10 เส้นทาง รวมทั้งสิ้น 7,026,157 คัน มากกว่าเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 อยู่ 5.3%</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, mcot, thaigov, innnews, thebangkokinsight )</p> <p>-นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี จาก 5% เหลือ 3% และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้เกิน 10 ล้านบาทต่อปี จาก 10% เหลือ 8% โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป</p>	-
<p><b>อากาศร้อน</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานค่าดัชนีความร้อนสูงสุดในวันที่ 9 เม.ย. พบว่าในหลายพื้นที่ดัชนีความร้อนอยู่ในระดับอันตราย และอันตรายมาก ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยดัชนีความร้อนวันที่ 9 เม.ย.66 มีดังนี้ ภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ ค่าดัชนีความร้อน 44.3 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 41.3 องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เขตบางนา กทม. 50.2 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออก ที่ จ.ชลบุรี 43.2 องศาเซลเซียส ภาคใต้ ที่ จ.กระบี่ 54 องศาเซลเซียส ซึ่งอันตรายมาก มีผลให้เกิดภาวะลมแดดหรือฮีทสโตรกได้</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, เดลินิวส์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, เนชั่นออนไลน์, mono29, pptvhd36, amarintv, innnews)</p> <p>-กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ ฉบับที่ 10 เดือน “พายุฤดูร้อน” บริเวณประเทศไทยตอนบน ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และภาคตะวันออก มี 14 จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ในวันที่ 9 เม.ย.2566 ได้แก่ ภาคเหนือ จ.ตาก, กำแพงเพชร, พิจิตร, พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ภาคกลาง จ.นครสวรรค์, อุทัยธานี, ลพบุรี, สระบุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี และราชบุรี และภาคตะวันออก จ.นครนายก และปราจีนบุรี</p>	
<p><b>สังคมสูงอายุ</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, การเงินธนาคารออนไลน์, เนชั่นออนไลน์, อินโฟเควสท์, The Journalist Club)</p> <p>- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ไทยจะก้าวเป็นสังคมสูงอายุขั้นสุดยอดหรือ Super-Aged Society ในปี 72 เร็วขึ้นกว่าเดิม หลังประชากรไทยเริ่มลดจำนวนลง 3 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 63-65 อัตราการเกิดและภาวะเจริญพันธุ์มีแนวโน้มลดต่ำลงต่อเนื่อง และการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย เป็นโจทย์สำคัญที่รอการจัดการของรัฐบาลชุดใหม่ เนื่องจากจะมีผลต่อทิศทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงแผนงานด้านสวัสดิการต่างๆ</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ tnthailand</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสังคมออนไลน์แชร์ โทรศัพท์มือถือส่งผลต่อคลื่นสมอง ทำให้ก่อนนอนไม่สงบ หลับยาก โดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ชี้แจงว่า เป็นข้อมูลเท็จ ปัจจุบันยังไม่มีการวิจัยสรุปว่าการใช้โทรศัพท์มือถือส่งผลต่อคลื่นสมอง หรือทำให้คลื่นสมองเปลี่ยนแปลงจนเป็นสาเหตุให้นอนหลับยาก</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีคำแนะนำเรื่อง เดินไขว้เท้าเหมาะกับทุกคน เพราะช่วยให้หัวใจแข็งแรง โดยสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ชี้แจงว่าเป็นข้อมูลเท็จ การออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจ ป้องกันโรคหัวใจและช่วยให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น แต่ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย</p>	-
<p><b>เจาะบ่อบาดเจอน้ำโซดา</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ mcot</p> <p>- นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร เผยผลตรวจน้ำจากบ่อบาดาลชำเหมือนโซดาที่ อ.ศรีเมษ จ.สุโขทัย พบค่าความเป็นกรดสูงกว่าน้ำดื่มปกติ และไม่ควรดื่ม อาจทำให้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้ ส่วนน้ำที่เก็บตัวอย่างไปตรวจ จะทราบผลภายใน 1 สัปดาห์ ด้านเจ้าของบ่อบาดาลแจ้งว่าขุดบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำมาใช้ในการเกษตรเท่านั้น ไม่ได้จะใช้เพื่อการอุปโภคหรือบริโภค</p>	-
<p><b>กทม. เปิดตรวจสุขภาพปอดฟรี</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, เนชั่นออนไลน์)</p> <p>-สำนักอนามัย กทม. เชิญชวนประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่ให้บริการเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพปอด โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ฟรี เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ไม่เกิน 150 คน/แห่ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ลักลอบทิ้งของเสียสารเคมีในภาชี อยุธยา</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ)</p> <p>-นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติม เจ้าของที่ดินและผู้เช่า จากกรณีตรวจพบการลักลอบกักเก็บและเททิ้งกากอุตสาหกรรมซึ่งจัดเป็นสารเคมีวัตถุอันตรายหลายชนิดประมาณ 4,000 ตัน ภายในโกดังเก่า 5 หลัง ในอ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา โดยยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาดี ณ สถานีตำรวจภูธรภาชี ในข้อหาครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และข้อหาตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่มีใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อเร่งรัดให้ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็ว</p>	
<p><b>เกาหลีใต้พบผู้ป่วยฝีดาษลิง</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, mcot ,thebangkokinsight)</p> <p>-เกาหลีใต้แจ้งพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร หรือฝีดาษลิง ที่น่าจะติดเชื้อในประเทศเป็นรายแรก ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และสุขภาพแข็งแรงดี ต่างจากผู้ป่วย 5 รายก่อนหน้านี้ ที่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ</p>	